

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภาสถาบันที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๒ เรื่อง ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา	ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรวบรวมปัญหา/แนวทางการบริหารบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลในกระทรวงอุดมศึกษา
วาระที่ ๑.๑.๓ เรื่อง การจัดการศึกษาด้านปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยให้แก้ไขข้อความในหน้าที่ ๒๘ วาระที่ ๕.๑ ดังนี้ ข้อความเดิม “ตามที่กรรมการสภาสถาบันไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนตาก ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง พบว่า มีนักศึกษาชาวต่างชาติ (สาธารณรัฐสหภาพพม่า) ร่วมเรียนในชั้นเรียน แต่ยังมีอุปสรรคในการสื่อสารในการเรียนการสอน/

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	การถ่ายทอดวิชาความรู้...” แก้ไขเป็น “ตามที่กรรมการสภาสถาบันไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน ตาก ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง พบว่า มีนักศึกษาชาวต่างชาติ (สาธารณรัฐสหภาพพม่า) เรียนทั้งชั้นเรียน แต่ยังมีอุปสรรคด้านคุณภาพของผู้สอน ในการสื่อสารในการเรียนการสอน/การถ่ายทอดวิชาความรู้...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘	ที่ประชุมมีมติมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะตามการพิจารณาข้างต้นไปใช้ในการทบทวนประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) พันธกิจและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติดังนี้ ๑. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ... ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยมอบกรรมการสภาสถาบัน (นายถนอม อินทรกำเนิด) พิจารณากลับกรอง ก่อนเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง ๒. มอบอำนาจให้สภาวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ออกระเบียบ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ตามมาตรา ๓๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ ๓. เห็นชอบหลักการในการปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทั้ง ๕ ฉบับ ดังนี้ ๓.๑ ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๓.๒ ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๓.๓ ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๓.๔ ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสมรรถิบัตรวิทยาลัยชุมชน ๓.๕ ร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบฯ ทั้ง ๕ ฉบับ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามประกาศใช้ต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยชุมชนตาก ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพื่อการค้าขายแดน วิทยาลัยชุมชนตาก ๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กพิการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ๔. มอบสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอสำนักงาน ก.พ. เพื่อรับรองคุณวุฒิต่อไป
<p>วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (หลักสูตรความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ๒. มอบสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอสำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิต่อไป โดยให้วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการดำเนินการจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ ก่อนเปิดการเรียนการสอน
<p>วาระที่ ๔.๔ เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.</p>	<p>ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. เพื่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.</p>	<p>- ถอนวาระ -</p>
<p>วาระที่ ๔.๖ เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ ๒. มอบสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามต่อไป
<p>วาระที่ ๔.๗ เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนโยธธ</p>	<p>- ถอนวาระ -</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๘ เรื่อง ผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารและพิจิตร	ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ๒ แห่ง ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย (๑) นายศศิพงษา จันทรสชา (๒) นายณรงค์ สมบัติใหม่
วาระที่ ๔.๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ (๑) นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (๒) นายศิระพจน์ จริยาภูมิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว (๓) นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่น ๆ วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ของวิทยาลัยชุมชนตาก	ที่ประชุมมอบนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบัน และผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ของวิทยาลัยชุมชนตาก และรายงานให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร นางสาวนิตา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม